

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.27 แนวโน้มทรงตัว กรอบ 30.20-30.30

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.27 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว จากขบพ.เข้าดูแลใกล้ชิด แต่มีโอกาสแข็งค่าได้ตามสกุลเอเชีย หลังดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง คาดกรอบวันนี้ 30.20-30.30

\*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.27 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยตลาดเงินไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากนัก ภาพหลัก คือ เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

แต่เงินบาทก็อ่อนค่าลงเช่นกัน หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ขบพ.) ออกมายอมรับว่าเข้าไปแทรกแซงค่าเงินบาทในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ในระยะสั้น เชื่อว่าทุกตลาดการเงินจะเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบ เนื่องจากไม่มีข่าวใหม่ และแนะนำจับตาทิศทางของตลาดบอนด์มากขึ้น เพราะเชื่อว่าฝั่งสหรัฐฯจะเริ่มมีปัญหาการเมือง ขณะที่ปัจจัยบวกอย่างการเจรจาการค้าก็ลดบทบาทลง

ทั้งหมดจะกดดันยีลด์สหรัฐฯให้ย่อตัวลง สวนทางกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่จะหนุนให้ยีลด์ญี่ปุ่นและยุโรปปรับตัวขึ้น ถ้าปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงได้ ตลาดการเงินโลกก็จะเปิดรับความเสี่ยง และค่าเงินฝั่งเอเชียรวมไปถึงเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นด้วย

คาดการณ์เงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.20-30.30 บาท/ดอลลาร์

ทั้งนี้ ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินเคลื่อนไหวผันผวน หลังจากที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งสัญญาณว่าอาจไม่มีการลดกำแพงภาษีที่โดนัลด์ ทรัมป์ตั้งไว้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวลง 0.2% ขณะที่ Euro Stoxx 50 แทบไม่เปลี่ยนแปลงโดยปิดลดลง 0.13%

ด้านตัวเลขเศรษฐกิจมีการรายงานเงินเพื่อพื้นฐานในสหรัฐฯ (CPI) ที่เพิ่มขึ้นไม่มากอย่างที่ตลาดหวังที่ระดับ 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แม้จะชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯสามารถ "คงอัตราดอกเบี้ย" ที่ระดับต่ำได้ แต่ก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯอาจไม่แข็งแกร่งเหมือนก่อน

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.37 วานนี้ 97.51

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 843.27 ล้านบาท

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,143.67 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.263 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้